



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 1 สิงหาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. คลังประกันภัยข้าวโพด ปี'62คุ้มครอง1,480บ./ไร่	ประชาชาติธุรกิจ
2. สืบสาน'ศาสตร์พระราชา'ปลูกป่าสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ...	แนวหน้า
3. เกษตรฯ ย้ำ 2 มหา'ลัย ทำแผนขอใช้ที่ดิน ส.ป.ก.'เกษตรกรต้องได้ประโยชน์แท้จริง'	สยามรัฐ
4. '11หน่วยงาน'บูรณาการปลูกป่า	สยามรัฐ
5. 'ไหมไทย' สายใยแห่งแผ่นดิน	คม ชัด ลึก
6. คมชัดลึก: ปลูกสำนักรักษ์น้ำ	คม ชัด ลึก
7. ไฟเขียว1.95หมื่นล.'อุ้มหน้'เกษตรกร	กรุงเทพธุรกิจ
8. ภาพข่าว: มอบต้นรวงผึ้ง	แนวหน้า
9. พักหน้เกษตรกร ครม.อนุมัติ1.6หมื่นล้านอุ้ม3.8ล้านราย	ผู้จัดการรายวัน
10. ไทยขอตัว'ปู'ส่งจม.-ถึงอังกฤษเลือก'อิทธิพร'ปธ.กกต.ปชป.ลั่นฟ้อง'นคร'2คดี	ข่าวสด
11. เมืองพญาแลจัดคลินิกเกษตร	เดลินิวส์
12. มกอช.กรุยทางสู่ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์	ไทยรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

หัวข้อ : คลังประกันภัยข้าวโพด ปี62คุ้มครอง1,480บ./ไร่

วันที่ : พุธ 1 สิงหาคม 2561

ฉบับที่ : 5067 หน้า : 1(กลาง), 4, 9

คลังประกันภัยข้าวโพด ปี62คุ้มครอง1,480บ./ไร่

คลังตั้งแท่นทำประกันภัยข้าวโพดตามรอยช้านาปี สมาคมประกันวินาศภัยฯเสนอความคุ้มครอง 1,480 บาท/ไร่ คาดเบี้ยสูงกว่ารับประกันภัยข้าว รขอมูลกระทรวงเกษตรมาใช้กำหนดอัตราเบี้ย ประกันให้ชัดเจน คาดเริ่มรับประกันภัย ได้ปีหน้า



▶ ประกันภัยข้าวโพด

นายสุวิษณุ ไรจนวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ทางสมาคมประกันวินาศภัยได้เสนอแนวทางการทำประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่ง สศค. พร้อมสนับสนุนและผลักดันโครงการดังกล่าว เนื่องจากข้าวโพดเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์สำคัญที่ช่วยให้คุณภาพการเลี้ยงสัตว์ดีขึ้น และถือเป็นการช่วยสนับสนุนเกษตรกรไทยให้มีหลักประกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ รวมถึงจะเป็นการต่อยอดการทำประกันภัยต่อจากการประกันภัยข้าวนาปีตามนโยบายของรัฐบาลด้วย

อย่างไรก็ดี ขณะนี้ สศค.อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับข้าวโพดทั้งหมด เพื่อใช้สนับสนุนให้กลุ่มธุรกิจประกันภัยนำข้อมูลดังกล่าวไปกำหนดอัตราเบี้ยประกันความคุ้มครอง และความเสี่ยงต่าง ๆ “เราคาดว่าโครงการนี้จะตอบโจทย์แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดได้ระดับหนึ่ง และยังช่วยลดการบุกรุกทำลายป่า โดยเราจจะรับประกันภัยข้าวโพดที่ปลูกในที่ดินที่ถูกกฎหมาย ซึ่งจะช่วยให้การปลูกข้าวโพดในพื้นที่ที่ผิดกฎหมาย

ลดลง หลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเสร็จสิ้น ก็จะส่งต่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดต่อไป” นายสุวิษณุกล่าว

นายก็เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ทางสมาคมได้นำเสนอแนวทางการทำประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้ทาง สศค. และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พิจารณา ซึ่งเป็นการดำเนินการในลักษณะเดียวกับการประกันภัยข้าวนาปี

อย่างไรก็ดี การประกันภัยข้าวโพดอาจจะคิดค่าเบี้ยที่ถูกกว่าและให้ความคุ้มครองที่สูงกว่าประกันภัยข้าว โดยความคุ้มครองนั้น ทางสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้เสนอที่ 1,480 บาท/ไร่ ในขณะที่รัฐบาลจะเยียวยา 1,500 บาท/ไร่ ซึ่งมากกว่าข้าว เนื่องจากข้าวโพดเป็นพืชไร่ที่ปลูกค่อนข้างน้อย ทั่วประเทศปลูกไม่เกิน 8 ล้านไร่/ปี ขณะที่ข้าวปลูกมากถึง 55 ล้านไร่/ปี

นอกจากนี้ การประกันภัยจะครอบคลุมความเสี่ยงครบทั้งฤดูเพาะปลูกที่ 1 (ช่วงฤดูฝน) ระหว่างเดือน มิ.ย.-ก.ค.

และในฤดูเพาะปลูกที่ 2 (ช่วงฤดูแล้ง) ระหว่างเดือน พ.ย.-ธ.ค. รวมทั้งกำหนดประเภทของภัยที่รับประกันเหมือนกับข้าว ครอบคลุม 6 ภัย ได้แก่ น้ำท่วมหรือฝนตกหนัก, ฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วง, ลมพายุหรือพายุไต้ฝุ่น, ภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็ง, ลูกเห็บ, ไฟไหม้ นอกจากนี้ ยังเพิ่มความคุ้มครองอีก 630 บาท/ไร่ สำหรับภัยศัตรูพืชหรือโรคระบาด

นายก็เดชกล่าวอีกว่า ภาคธุรกิจประกันภัยมีการเตรียมพร้อมสำหรับรับประกันภัยข้าวโพด โดยมีการพูดคุยกับบริษัทที่เคยรับประกันภัยข้าวนาปีว่ามีบริษัทใดสนใจบ้าง ทั้งนี้ เพื่อเตรียมพร้อมไว้เพื่อรองรับนโยบายรัฐ หากมีการเห็นชอบเมื่อใด ธุรกิจประกันภัยก็สามารถดำเนินการได้ทันที



▶ ต่อจากหน้า 4

▶ ประกันภัยข้าวโพด

นางคนึงนิจ สุจิตจร ผู้ช่วยเลขาธิการสายกำกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย คปภ. กล่าวว่า ขณะนี้ทาง สศค.อยู่ระหว่างเก็บสถิติข้อมูล เพื่อจะได้ข้อมูลมาใช้กำหนดอัตราค่าเบี้ยประกัน ซึ่งสำนักงานคปภ.ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทประกันวินาศภัยเข้าไปมีส่วนในการรับประกันภัยพืชผลให้เกิดความยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชเศรษฐกิจของไทย

ขณะที่แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังกล่าวว่า “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เนื่องจากขณะนี้ยังต้องรอข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำมากำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยข้าวโพดที่เหมาะสมจึงเป็นไปได้ว่าอาจจะเริ่มไม่ทันรอบเพาะปลูกที่จะเริ่มเดือน พ.ย.ปีนี้

“เดิมจะกำหนดให้เริ่มปีนี้ ในรอบเพาะปลูกเดือน พ.ย.นี้เลย แต่ตอนนี้คิดว่าคงไม่ทัน คงต้องเริ่มปีหน้าเนื่องจากยังต้องรอข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร แต่เริ่มช้าก็ไม่เป็นไร ทำให้อรอบ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

หัวข้อ : คลังประกันภัยข้าวโพด ปี62คุ้มครอง1,480บ./ไร่

วันที่ : พุธ 1 สิงหาคม 2561

ฉบับที่ : 5067 หน้า : 1(กลาง), 4, 9

ดีกว่า” แหล่งข่าวกล่าว

นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย นายก
สมคมการค้าพืชไร่ กล่าวว่า ยังไม่ทราบ
เรื่องที่หน่วยงานภาครัฐ กับสมาคม
ประกันวินาศภัยฯ เสนอให้มีการทำประกัน
ภัยข้าวโพด 8 ล้านไร่ และกำหนดอัตราเบี้ย
1,480 บาท/ไร่ และในปีที่ผ่านมาไม่มี
โครงการลักษณะนี้ แต่หากจะเริ่ม
โครงการในช่วงนี้ก็จะต้องดูการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตข้าวโพดปี 2561/2562 ซึ่ง
ก่อนหน้านี้ทางสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) ประเมินว่ามีการ
ปลูกประมาณ 6.8 ล้านไร่ อย่างไรก็ตาม
มองว่าอัตราเบี้ยประกันที่กำหนด 1,480 บาท
ถือว่าสูงเกินไป เพราะปัจจุบันเกษตรกร
ปลูกได้ 2,000 บาท/ไร่เท่านั้น



สืบสาน'ศาสตร์พระราช'ปลูกป่า สร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ-เพิ่มโอกาสปฏิบัติการฝนหลวง



กรมฝนหลวงและการบินเกษตร บูรณาการร่วมกับ 11 หน่วยงาน ร่วมสืบสานศาสตร์พระราชของในหลวงรัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 10 จัดโครงการปลูกป่าและไม่ขึ้นต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงฯ

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าและไม่ขึ้นต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สืบสาน "ศาสตร์พระราช" ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ เขื่อนวชิราลงกรณ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 10 และเป็นการน้อมนำแนวคิด "สร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ สืบสานศาสตร์พระราช" ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศให้มากขึ้น เพื่อช่วยในการเพิ่มโอกาสให้เกิดฝน ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติการฝนหลวงให้ประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้น และมีการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมให้สามารถกลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้อมกับการสร้างฝืนป่าให้เกิดความชุ่มชื้นเพื่อเป็นการเพิ่มป่าต้นน้ำ เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน ตลอดจนการปลูกป่าไม้ป่าเศรษฐกิจ ป่าชุมชน และไม่ขึ้นต้น บริเวณหัวไร่ปลายนา และยังเป็นแหล่งอาหารสัตว์ป่าในการดำรงชีวิต การใช้ประโยชน์สำหรับชุมชนที่สำคัญโครงการนี้เป็นการฟื้นฟูทำให้ทรัพยากรป่าไม้ในประเทศได้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิม

ด้าน นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า จากวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกทำลาย ซึ่งทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกปี ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศที่ลดลง ส่งผลต่อกระบวนการเกิดฝนและปริมาณน้ำฝนตามธรรมชาติเกิดความผิดปกติ จึงมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้การฟื้นฟูผืนป่าเกิดประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งเมื่อป่าเกิดความสมบูรณ์ก็จะทำให้ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศมีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยการเพิ่มโอกาสสำหรับการขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงให้ประสบความสำเร็จเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ การดำเนินโครงการ แบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย



ด้วย 1) กิจกรรมพิธีเปิดโครงการ (19 กรกฎาคม 2561) ณ บริเวณเขื่อนวชิราลงกรณ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

“กรมฝนหลวง
และการบินเกษตร ซึ่งได้
จัดทำแอปพลิเคชันระบบ
ติดตามการปลูกต้นไม้
“Collector for ArcGIS”
เพื่อช่วยติดตามและ
ประเมินผลการดำเนิน
งานโครงการดังกล่าวด้วย
ตนเอง เพิ่มความสะดวก
ในการติดตามข้อมูลการ
ปลูกต้นไม้ได้อย่างใกล้ชิด
ยิ่งขึ้น อาทิ พื้นที่ปลูก
ชื่อผู้ปลูก ชื่อต้นไม้ที่ปลูก
การดูแลรักษา เป็นต้น

2) กิจกรรมการปลูกป่าและไม้ยืนต้น ดำเนินการตั้งแต่เริ่ม
เปิดปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2561 (วันที่ 1 มีนาคม -
30 กันยายน 2561) โดยร่วมกันระหว่างภาครัฐกับเอกชน
อาทิ ศูนย์ปฏิบัติงานฝนหลวงทั่วประเทศ สถานศึกษา อาสา
สมัครฝนหลวงภูมิภาคต่างๆ เป็นต้น และ 3) กิจกรรม
โปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศ ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวง
ทั้ง 5 ภูมิภาค ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม - 30
กันยายน 2561 โดยดำเนินการพร้อมกับการปฏิบัติการ
ฝนหลวงในแต่ละวัน



ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเว็บไซต์/เพจ
Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และการ
รายงานข่าวการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย”นายสุรสีห์ กล่าวทั้งท้าย

เกษตรฯ ย้ำ 2 มหา'ลัย กำแผนขอใช้ที่ดิน ส.ป.ก. 'เกษตรกรต้องได้ประโยชน์แท้จริง'



สกูปพิเศษ

ตามที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้ขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อใช้ในการจัดสร้างสถานีวิจัยและพัฒนาเกษตรกร และศูนย์พัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในเขตปฏิรูปที่ดินนั้น

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้นั่งประธานหัวโต๊ะเปิดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 2/2561 โดยมีนายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วยพันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย และนางสมพร ทองทั่ว รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และหัวหน้าส่วนราชการ จากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยรงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาการขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน ของทั้ง 2 มหาวิทยาลัย

โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อสร้างสถานีวิจัยลพบุรี สังกัดศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรฯ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี เนื้อที่ 357-1-96 ไร่

ขณะที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อสร้างสถานีวิจัยและพัฒนาเกษตรกร และศูนย์พัฒนาอาชีพและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ตำบล



ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร



วังหมี่ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 349-1-19 ไร่

ทั้งนี้ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ได้กำชับให้ทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ไปดำเนินการจัดทำแผนในการจะใช้ที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตั้งสถาบันวิจัย โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จะได้ประโยชน์อย่างไร อยากให้นำไปเป็นปัญหาในการวิจัย โดยในที่ดิน ส.ป.ก. นั้น ต้องเน้นพืชผสมผสาน ไม่ใช่พืชเชิงเดี่ยว พร้อมทั้งศึกษารายละเอียด เพื่อทำแผนกลับมานำเสนอภายใน 1 เดือน ซึ่งย้ำว่า "ประเทศชาติต้องได้ประโยชน์ เกษตร



กรต้องได้ประโยชน์ และมหาวิทยาลัยต้องได้ประโยชน์” เช่นกัน

นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาเรื่องที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก จำนวน 3 เรื่อง คือ 1.ระบบบริหารการปฏิรูปที่ดิน ขณะนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีพื้นที่กว่า 40 ล้านไร่ มีเกษตรกร 2.8 ล้านครัวเรือน ซึ่งที่ดินที่มีอยู่นั้น ได้เสื่อมสภาพลงไปตามกาลเวลาและสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก. จะต้องปฏิรูปการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และปฏิรูปเกษตรกรอย่างจริงจัง เนื่องจากที่ดินมีเท่าเดิม แต่เกษตรกรมีอายุมากขึ้น คนรุ่นใหม่ไม่ยอมทำการเกษตร ตลาดสินค้าเปลี่ยน การศึกษาจะเปลี่ยน ส.ป.ก. จะต้องคิดและวางแผนว่าจะปรับเปลี่ยนอย่างไรบ้าง



เพื่อให้ทันต่อสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป

2.การปรับกฎหมายที่บังคับใช้กับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ต้องปรับเปลี่ยนตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน และ 3.กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีวงเงินอยู่ประมาณ 3,500 ล้านบาท จะปรับการบริหาร ปรับโครงสร้างปรับคนอย่างไร เพื่อให้กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีศักยภาพในการปฏิรูปงานปฏิรูปที่ดินได้ เป็นเรื่องที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จะต้องปรับเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ในโอกาสนี้ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้รายงานความก้าวหน้าโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และความก้าวหน้าการดำเนินงานพื้นที่ยึดคืนตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 36/2559 รายงานความก้าวหน้าการรับคำขอความยินยอมหรือขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามกฎกระทรวง และรายงานผลความก้าวหน้ากรอบแผนงานและงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นต้น

ดม ชาติ ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/ไฮไฮตี้ / ภาพข่าวสังคม

วันที่: พุธ 1 สิงหาคม 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6077

Col.Inch: 38.84 Ad Value: 85,448

หัวข้อข่าว: 'ไหมไทย' สายใยแห่งแผ่นดิน

หน้า: 10(ล่าง)

PRValue (x3): 256,344

ศิลปิน: สีสี่

'ไหมไทย'สายใยแห่งแผ่นดิน

●จากพระปรีชาสามารถ และพระมหากษัตริย์คุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมของ ประเทศไทย ทำให้เกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพด้านหม่อนไหม มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอด จนไหมไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับเป็นพระมหากษัตริย์คุณอย่างหนึ่งที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ก ต่อวงการหม่อนไหมไทย ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมหม่อนไหม จึงจัดงาน “ตรานกยูงพระราชทาน



สืบสานตำนานไหมไทย” ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเฉลิม พระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากษัตริย์คุณของสมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ที่ทรง ให้ความสำคัญกับอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และมี พระราชปณิธานในการอนุรักษ์งานด้านหม่อนไหมให้คงอยู่ กับประเทศไทย

นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องหมาย รับรองผ้าไหม “สัญลักษณ์ตรานกยูงพระราชทาน” ทั้ง 4 ชนิด ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชน ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ กับผู้บริโภคมากขึ้นอีกด้วย ล่าสุด เลขาธิการ ไร้วัดนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย สุธารัตน์ วีระคุปต์ เหล่าวิเชียร อธิบดีกรมหม่อนไหม ร่วมกันตั้งโต๊ะ แถลงข่าวการจัดการงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสาน

ตำนานไหมไทย ครั้งที่ 13” ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “สืบสานตำนานไหมไทย สายใยแห่งแผ่นดิน” ที่ห้อง ประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันก่อน เลขาธิการ ไร้วัดนะ กล่าวว่ ปีนี้ได้รับพระมหากษัตริย์คุณ จาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน แทนพระองค์ทรงเปิดงาน ภายใต้งานประกอบด้วย นิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9, นิทรรศการความรู้สัญลักษณ์ตรานกยูงพระราชทาน 4 ชนิด, ชมผ้าไหม เส้นไหม และผลิตภัณฑ์ที่ชนะเลิศ การประกวด ประจำปี 2561 ผลงานการออกแบบสิ่งทอจาก ยังดิไซเนอร์ ผลงานเกษตรกรดีเด่น และทายาทหม่อนไหม ดีเด่น การจัดแสดงผ้าไหม 10 ลวดลายเอกลักษณ์จาก 10 จังหวัดของไทย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตที่น่าสนใจ เช่น การเห็นที่สืบผ้าไหม รวมถึงการออกร้าน จำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ 200 ร้านจาก ทั่วประเทศ

งาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561” เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม ที่ฮอลล์ 2-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 1 สิงหาคม 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6077

Col.Inch: 47.12 Ad Value: 63,612

หน้า: 2(ซ้าย)

PRValue (x3): 190,836

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คมชัดลึก: ปลุกสำนึกรักน้ำ



ปลุกสำนึกรักน้ำ

ความตื่นตระหนกจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซินน้อยในประเทศลาวยังไม่ทันจางหาย ในประเทศไทยก็ประสบภัยพิบัติร้ายแรงขึ้นอีก จากเหตุการณ์ดินถล่มที่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง 8 คน ซึ่งทั้งสองเหตุการณ์เป็นผลมาจากสภาพอากาศ ฝนตกหนัก ปริมาณน้ำฝนมีมาก จนสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติหรือสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรับได้ จากทั้งสองเหตุการณ์นี้ ก็น่าคิดว่า เป็นเพราะสภาพทางธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปมาก หรือว่าสาเหตุมาจากเทคโนโลยีที่ไม่อาจเอาชนะธรรมชาติได้ หรือโดยภาพรวมแล้ว ก็อาจมองเลยไปถึงแผนการบริหารจัดการน้ำที่ประเทศไทยพูดถึงกันมาหลายปี ว่าจะสามารถใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า และรับมือกับภัยพิบัติจากน้ำได้หรือไม่

ว่ากันว่า ทุกวันนี้ คนไทยกลายเป็นโรคประสาทเพราะอากาศ วิตกกังวลน้ำกันหมดแล้ว คนในเมืองใหญ่กลัวน้ำฝนทำให้รถติด เกษตรกรเพาะปลูกกลัวทั้งน้ำฝนที่มีมากเกินพอดี และน้ำน้อยจนแห้งแล้งเสียหาย ชาวบ้านที่อาศัยชายขอบห่างไกล และอยู่ในพื้นที่อันตรายก็เหมือนจะนอนไม่หลับสนิทตลอดช่วงมรสุม เพราะไม่รู้ว่าจะวันใดหรือคืนใด น้ำป่าจะพัดพาเอาตัวเองหรือบ้านทั้งหลังไปกับกระแสน้ำ พอย่างเข้าหน้าฝนของทุกปี ก็จะมีคำถามตามมากับฤดูกาลว่า จะเกิดอุทกภัยใหญ่เหมือนเมื่อปี 2554 หรือไม่ นั่นคืออารมณ์ร่วมของสังคมไทยในปัจจุบันนี้ ที่ถึงอย่างไรก็ไม่อาจจะวางใจเชื่อมั่นกับระบบบริหารจัดการน้ำว่าจะมีประสิทธิภาพเพียงพอรับมือกับฝนฟ้าได้

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,350

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 1 สิงหาคม 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6077

Col.Inch: 47.12 Ad Value: 63,612

หน้า: 2(ซ้าย)

PRValue (x3): 190,836

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: คมชัดลึก: ปลุกสำนึกรักษ์น้ำ

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันว่า จากข้อมูลเปรียบเทียบ น้ำไม่น่าจะท่วมหนักเหมือนเมื่อปี 2554 เพราะสถานการณ์น้ำในปีนี้น่าจะมากผิดปกติ ส่วนเขื่อนใหญ่ต่างๆ ก็ยังมีขีดความสามารถกักเก็บน้ำได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อตรวจสอบสภาพน้ำในเขื่อนใหญ่ๆ ทั่วประเทศ ก็พบว่าสอดคล้องกับคำยืนยันนี้ อย่างเช่นตัวเลขการกักเก็บล่าสุดของเขื่อนภูมิพลอยู่ที่ร้อยละ 56 เขื่อนสิริกิติ์ร้อยละ 65 ขณะที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน กับเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่เป็นอีก 2 เขื่อนซึ่งวัดว่าจะเกิดอุทกภัยหรือภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางหรือไม่ ก็มีปริมาณกักเก็บอยู่ที่ระดับร้อยละ 26 กับร้อยละ 29 ตามลำดับเท่านั้น ส่วนเขื่อนศรีนครินทร์ที่มีอ่างเก็บน้ำใหญ่ที่สุดของประเทศมีน้ำอยู่ร้อยละ 85 แม้จะค่อนข้างมาก แต่สถิติหลายปีที่ผ่านมาก็ไม่เกิดปัญหาพร่องน้ำจนท่วมพื้นที่

จากสถานการณ์ล่าสุด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกคำเตือนว่า ในช่วงที่ผ่านมามีฝนตกหนักในหลายจังหวัดของภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง นอกจากนี้ จากข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ยังพบว่าในช่วงวันที่ 30-31 กรกฎาคมนี้ ประเทศไทยยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักมาก ทำให้มีภาวะเสี่ยงที่จะเกิดน้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน จ.ตราด น่าน แม่ฮ่องสอน และตาก คำเตือนทำนองนี้ชี้ให้เห็นว่า ที่สุดแล้ว การบริหารจัดการยังไม่อาจต่อกรได้ในบางกรณีที่สภาพแวดล้อมถูกทำลายลงจนไม่อาจจะช่วยป้องกันภัยได้โดยธรรมชาติของมันเอง การจัดการด้วยงบประมาณจึงไม่น่าจะเพียงพอ หากขาดซึ่งความเข้าใจ และสำนึกตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่จะต้องร่วมแรงร่วมใจกันฟื้นฟูกลับคืนมาในทุกมิติที่ล้วนเกี่ยวพันกับเรื่องน้ำทั้งสิ้น มิเช่นนั้นพอถึงหน้าฝนก็ต้องกังวล เพราะเห็นน้ำเป็นภัยมากกว่าคุณค่าของมัน

ไฟเขียว 1.95 หมื่นล. 'อุ่มหนี่' เกษตรกร

กรุงเทพธุรกิจ ● กรม. อนุมัติโครงการช่วยเหลือหนี้ 3 แสนบาท ผ่านการพักชำระหนี้ 3 ปี พร้อมลดดอกเบี้ย 1 ปี อัตรา 3% ให้ทุกคนวงเงินไม่เกิน 3 แสนบาท เฉยซึ่งบราว 1.95 หมื่นล้านบาท ย้ำวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนปัญหาราคาสินค้าตกต่ำ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (31 ก.ค.) อนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกรในส่วนที่เป็นลูกหนี้เงินกู้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จำนวน 3.81 ล้านราย ผ่านการขยายเวลาชำระหนี้เงินต้นและลดดอกเบี้ย คิดเป็นวงเงินที่เข้าไปช่วยเหลือประมาณ 1.95 หมื่นล้านบาท

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การช่วยเหลือครั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและราคาพืชผลการเกษตรต่างๆ ตกต่ำ โดยแนวทางการขยายเวลา

อ่านต่อหน้า 4

▶ ต่อจากหน้า 1

ไฟเขียว

การชำระหนี้เงินต้นนั้น เป็นแนวทางช่วยเหลือตามความสมัครใจ ซึ่งจะขยายระยะเวลาการชำระหนี้ให้เป็นเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่ ก.ค. 2561 ถึง ส.ค. 2564 ลูกหนี้กลุ่มเป้าหมายจะเป็นลูกหนี้รายย่อยทั้งหมด

ส่วนลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคล มีเงื่อนไขว่า ลูกหนี้ที่เข้าโครงการรับความช่วยเหลือจะต้องชำระหนี้ดอกเบี้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กรณีลูกหนี้ที่มีภาระหนักสามารถเข้าโครงการปรับโครงสร้างหนี้เป็นรายๆ ไปได้

"ลูกหนี้เป้าหมายที่จะอยู่ในโครงการพักชำระหนี้เงินต้น 3 ปีนี้ เป็นลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยทั้งหมด 3.81 ล้านราย โดยไม่จำกัดจำนวนมูลหนี้ที่จะเข้าโครงการได้เหมือนที่ผ่านมาจะมีการจำกัดมูลหนี้ที่จะเข้าโครงการรับความช่วยเหลือได้จะต้องมีมูลหนี้ไม่เกิน

3 แสนบาท แต่แนวทางนี้เราจะทำเป็นแบบสมัครใจ นั่นหมายความว่า ถ้าลูกหนี้รายใดอยากปลดหนี้ได้เร็วก็ไม่ต้องเข้าโครงการ"

ลดดอกเบี้ย 3% ให้ทุกราย

ส่วนแนวทางลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นั้น จะลดให้อัตรา 3% แก่ลูกหนี้ทุกรายในมูลหนี้ไม่เกิน 3 แสนบาทต่อราย ส่วนของมูลหนี้ที่เกิน 3 แสนบาท จะถูกคิดอัตราดอกเบี้ยปกติ กรณีนี้ จะลดอัตราดอกเบี้ยให้อัตโนมัติโดยไม่ต้องสมัครใจระยะเวลาในการลดหนี้จะอยู่ที่ 1 ปี นับจาก 1 ส.ค. 2561 ถึง 31 ก.ค. 2564

ทั้งนี้ ภาวะอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลง 3% ดังกล่าว ทางรัฐบาลจะรับภาระในอัตรา 2.5% อีก 0.5% ทาง ธ.ก.ส. จะเป็นผู้รับภาระ โดยรัฐบาลจะสนับสนุนงบประมาณเป็นเงิน 1.63 หมื่นล้านบาท ในจำนวนนี้ คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางจำนวน 2.72 พันล้านบาท เพื่อจ่ายแก่ ธ.ก.ส. ในช่วงเดือน ส.ค. - ก.ย. นี้ ส่วนที่เหลืออีก 10 เดือน คิดเป็นเงินจำนวน 1.35 หมื่นล้านบาท ทางกระทรวงการคลังจะต้องตั้งงบในปีงบประมาณ 2562 เสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ส่วนภาระที่ ธ.ก.ส. จะต้องรับจากการลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวคิดเป็นเงินจำนวน 3.2 พันล้านบาท

"โดยสรุปแล้ว เกษตรกรลูกหนี้ ธ.ก.ส. สามารถจะเข้าร่วมโครงการได้ทั้ง 2 แนวทาง กรณีลดอัตราดอกเบี้ยนั้น จะลดให้อัตโนมัติ แต่แนวทางแรกจะต้องแสดงความจำนงกลุ่มเป้าหมายมี 3.81 ล้านคน คิดเป็นจำนวนคนที่ จะได้รับการช่วยเหลือรวมกว่า 10 ล้านคน ทั้งนี้ ลูกหนี้ 3.81 ล้านคน มีมูลหนี้รวม 6.5 แสนล้านบาท"

จัดวงเงินสินเชื่อฉุกเฉินรองรับ

นอกจากนี้ สำหรับลูกหนี้ที่เข้าโครงการหากต้องการสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงอาชีพ ปรับปรุงการผลิต หรือ สินเชื่อฉุกเฉินเพื่อจัดหาปัจจัยการผลิต ทาง ธ.ก.ส. ก็ได้

จัดวงเงินสินเชื่อไว้รองรับ โดยสินเชื่อนี้จะเชื่อมโยงกับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรของกระทรวงเกษตรฯ ด้วย เช่น โครงการสนับสนุนการปลูกพืชอื่น เป็นต้น

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ครม. อนุมัติงบประมาณกลางปี 2561 วงเงิน 2,724.85 ล้านบาท เพื่อชดเชยดอกเบี้ยให้เกษตรกรรายย่อย ใน 2 เดือน คือ เดือน ส.ค. - ก.ย. 2561

ส่วนที่เหลืออีก 10 เดือน ทางกระทรวงการคลังจะพิจารณาเสนอของบประมาณในปี 2562 อีกวงเงิน 13,580.15 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างแปรญัตติงบประมาณในสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

เตรียมโครงการช่วยเหลือต่อเนื่อง

นายฤทธิชัย บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้เตรียมโครงการต่อเนื่องที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าโครงการพักหนี้เกษตรกรโดยให้มีการปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นที่นอกเหนือจากการปลูกข้าวเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร มีพื้นที่เป้าหมายรวม 2 ล้านไร่

โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะเลือกปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนซึ่งจะกำหนดโดยเครือข่ายเกษตรกร และเครือข่ายผู้นำในพื้นที่ โดยโครงการนี้กระทรวงเกษตรฯ จะประสานกับภาคเอกชนในการรับซื้อสินค้าเกษตรจากเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งจะช่วยลดปริมาณข้าวที่ออกสู่ตลาดแต่ช่วยเพิ่มรายได้จากสินค้าเกษตรอื่นที่ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธ 1 สิงหาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13612

Col.Inch: 15.67

Ad Value: 14,103

หน้า: 8(ขวา)

PRValue (x3): 42,309

Clip: Black/White

ภาพข่าว: มอบต้นรวงผึ้ง



มอบต้นรวงผึ้ง : นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธาน มอบต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10) ซึ่งได้รับมอบ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อนำไปปลูกที่สำนักงานพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด ทั่วประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้

พักหนี้เกษตรกร

ครม.อนุมัติ1.6หมื่นล้านบาท

พักหนี้เกษตรกร ครม.อนุมัติ1.6หมื่นล.อนุมัติ3.8ล้านบาท

ผู้จัดการรายวัน360° - ครม. อนุมัติโครงการพักหนี้เกษตรกร 3.81 ล้านบาท เป็นเวลา 3 ปี คาดใช้เงินงบประมาณรวมกว่า 1.6 หมื่นล้านบาท นายกรัฐมนตรีสั่งทุกจังหวัด-อำเภอ ตั้งตลาดกลางประชารัฐ ค้ำส่งซื้อขายพืชผลการเกษตร เพิ่มช่องทางค้าขายในพื้นที่

อ่านต่อหน้า | 11

ผู้จัดการรายวัน360° - นายอภิรักษ์ โกษะโยธินกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงภายหลังการประชุม ครม. ว่า ที่ประชุม ครม. เห็นชอบมาตรการลดภาระหนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับเกษตรกรรายย่อย จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการขยายเวลาชำระหนี้เกษตรกรที่เป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั้งหมด จำนวน 3.81 ล้านบาท รวมงบประมาณทั้งสิ้นกว่า 1.63 หมื่นล้านบาท จากวงเงินมูลค่าหนี้สินเชื่อ 6.5 แสนล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี หรือตั้งแต่ 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 64 โดยได้รับสิทธิขยายระยะเวลาชำระต้นเงินกู้ 3 ปี โดยมีเงื่อนไข ชำระหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพ ปรับปรุงโครงสร้างการผลิต หรือสินเชื่อฉุกเฉิน จัดหาปัจจัยการผลิต ซึ่งเชื่อมโยงกับโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือโครงการปลูกพืชทดแทนการปลูกข้าว เช่น ข้าวโพด จำนวน 2 ล้านไร่ โดยจะประสานภาคเอกชน เพื่อรับซื้อ 2. โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรรายย่อย เฉพาะต้นเงินกู้ไม่เกิน 3 แสนบาท โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 2.5 และ ธ.ก.ส.ร้อยละ 0.5 ต่อปี ในส่วนต้นเงินกู้ที่เกิด 3 แสนบาท คิดดอกเบี้ยอัตราปกติ ระยะเวลาโครงการ 1 ส.ค. 61-31 ก.ค. 62 (1 ปี) โดยในช่วง 2 เดือนแรก (ส.ค.-ก.ย. 61) มาจากงบกลาง

ปี 61 วงเงิน 2,724.85 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจำนวน 10 เดือน วงเงิน 13,580.15 ล้านบาท ให้จัดสรรจากงบประมาณปี 62

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงโครงการตลาดประชารัฐด้วย ว่า ตนได้ให้แนวทางในที่ประชุม ครม. ให้ทุกคนไปช่วยคิดว่า เราจะขยายตลาดประชารัฐ หรือตลาดชุมชนในพื้นที่ของเราอย่างไร ให้เป็นตลาดกลางสำหรับพืชผลทางการเกษตร ที่เกษตรกรสามารถเอาไปขายได้ อยากให้เป็นลักษณะของตลาดกลางในจังหวัด หรือ อำเภอ เพราะเราต้องการให้มีตลาดสำหรับค้ำส่งของเกษตรกรเอง ซึ่งก็ต้องมีการตั้งกลไกขึ้นมาในการบริหาร

โดยเกษตรกรส่วนหนึ่งที่ไม่มียอดที่ทำกิน ไม่มีรายได้จากการเพาะปลูกก็สามารถมาค้าขายตรงนี้ได้ และจะได้เกิดวงจรในเรื่องของการขนส่ง คนที่มีรถ จะได้นำมาส่งของตามที่ถูกค้ำส่ง จะได้เป็นการเพิ่มช่องทางค้าขายให้กับเกษตรกรเองด้วย

นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังพิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เกี่ยวกับการผ่อนชำระหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) ซึ่งได้มีมาตรการช่วยเหลือไปอีกระดับหนึ่ง โดยจะมีการทยอยพิจารณาไป แต่ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามการใช้จ่ายงบประมาณ หรือตามพร.บ.การเงินการคลังปี 60 ที่จะต้องอยู่ในกรอบวงเงินที่กำหนด จึงขอให้ช่วยกันอธิบายให้เกษตรกรเข้าใจด้วย เพราะการใช้งบประมาณบางอย่างที่มันไม่ถูกต้อง หรือมากเกินไป ก็จะทำให้หลายอย่างมีปัญหา.

ไทยบอกตัว'ปู' ส่งจม.-ถึงอังกฤษ

เลือก'อิทธิพร'ปธ.กกต. ปชป.ลั่นฟ้อง'นคร'2คดี

ขออังกฤษส่งกลับ 'ปู' บีบีซี
เผยข้อความ มีกำชับเก็บเป็น
ความลับ ระบุส่งจ.ม.คำร้อง
ช่วง'บิกตู' อ่านต่อหน้า 10

● ขอตัว'ปู' ต่อจากหน้า 1

เขียนอังกฤษ อัยการแจ้งเป็นต้นเรื่อง 'ตู' ปัด
พูดถึงปมกองทัพล้มรัฐบาล 'แม้ว-ปู' กรม.
มิมติพิทหนักษตรกร 3 ปี กกต.เลือก
'อิทธิพร' นั่งประธาน 'ชนาธร' พบคร.คดี
กสข.แจ้งจับ สวนอยากทำอะไรทำไป แต่
อย่าใส่เสื้อคลุมประชาธิปไตย ปชป.ฟ้องแม่
'นคร มาฉิม' เอาผิดหมิ่นพรรค

ไทยยื่นอังกฤษขอส่งตัว'ปู'

เมื่อวันที่ 31 ก.ค. สำนักข่าวบีบีซีไทย
รายงานว่า ผู้สื่อข่าวบีบีซีไทย รายงานจาก กรุง
ลอนดอน ประเทศอังกฤษว่า สถานเอกอัคร
ราชทูตไทยในสหราชอาณาจักร ได้ส่งจดหมาย
ลงวันที่ 5 ก.ค.2561 ไปที่กระทรวงการต่าง
ประเทศของสหราชอาณาจักร เพื่อร้องขอต่อ
ทางการของอังกฤษให้ส่งตัว น.ส. ยิ่งลักษณ์
ชินวัตร อดีตนายฯ กลับมาประเทศไทย

จดหมายมีเนื้อหา 6 ย่อหน้า ความยาว 1
หน้าครึ่ง บรรยายว่า สถานเอกอัครราชทูตไทย
ขอส่งความปรารถนาดีมายังกระทรวงการต่าง
ประเทศ เรามีความยินดีและเป็นเกียรติที่จะ
อ้างอิงถึง สนธิสัญญาระหว่างสหราชอาณาจักร
และสยามปี 1911 ที่ว่าด้วยการส่งตัวอาชญากร
ผู้หลบหนีคดีกลับประเทศ ภายใต้คำสั่งการ
ของรัฐบาลไทย และบทบัญญัติในสนธิสัญญา

ดังกล่าว ทางสถานทูตจึงขอใช้สิทธิร้องให้ส่ง
ตัว น.ส.ยิ่งลักษณ์ บุคคลที่มีสัญชาติไทยและ
เชื่อว่าอยู่ในสหราชอาณาจักรกลับไทย

น.ส.ยิ่งลักษณ์ เป็นบุคคลที่ทางการไทย
ต้องการนำตัวมารับโทษจำคุก 5 ปี หลังคำ
ตัดสินของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง ที่พิพากษาว่ามีความผิด
ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต เป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
157 และพ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบ
ปรามทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 123/1 ด้วยเหตุ
นี้ศาลฎีกาฯ จึงออกหมายจับตั้งแต่มีคำตัดสิน
เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2560 เพื่อนำตัว น.ส.ยิ่ง
ลักษณ์มารับโทษ

ขอให้เก็บคำร้องเป็นความลับ

จดหมายระบุว่า หากรัฐบาลอังกฤษเห็นว่า
ความผิดที่กล่าวถึงข้างต้น ไม่อยู่ในบัญชีการ
กระทำความผิดของบุคคลอื่นเป็นการให้
ส่งตัวให้ประเทศต้นทางดำเนินคดีได้ตามที่
ระบุไว้ใน มาตรา 2 วรรคหนึ่งของสนธิสัญญา
ดังกล่าว รัฐบาลไทยจึงร้องขอมาด้วยความ
เคารพให้รัฐบาลอังกฤษพิจารณาความผิดข้อ
อื่นๆ ที่ระบุไว้ในวรรคสุดท้ายของมาตรา 2
ที่ระบุว่า “การส่งตัวกลับ อาจกระทำได้ภาย
ได้ความเห็นชอบของประเทศนั้น หากการ
กระทำ ความผิดทางอาญานั้น เป็นความผิด
ภายใต้กฎหมายของทั้งสองประเทศคู่สัญญา”
ในกรณีนี้รัฐบาลไทย ขอให้คำมั่นว่าจะร่วม
มือและตอบแทนอย่างเต็มที่หากได้รับการ
ร้องขอทำนองเดียวกันจากรัฐบาลอังกฤษ
คำร้องขอส่งตัว น.ส.ยิ่งลักษณ์กลับไทย

ประกอบด้วยบทสรุปข้อเท็จจริงของคดี รวมทั้ง
ทั้งสำเนาคำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง และหมายจับ
ที่แนบมาด้วย

ทางสถานทูตรู้สึกเป็นเกียรติที่จะแจ้งต่อ
กระทรวงการต่างประเทศด้วยว่า คำร้องนี้ ไม่
เกี่ยวข้องกับกระบวนการดำเนินคดี หรือการ
ลงโทษบุคคลที่กระทำความผิดเกี่ยวกับทางการ
เมืองหรือการทหาร น.ส.ยิ่งลักษณ์ยังไม่ได้รับ
การอภัยโทษ หรือนิรโทษ อีกทั้งหมายจับนี้
ไม่มีวันหมดอายุ สถานทูตไทยขอความ
กรุณา ให้เก็บคำร้องนี้ไว้เป็นข่าวลับและรีบ
ดำเนินการต่อคำร้องนี้อย่าง เร่งด่วน

ท้ายนี้ สถานเอกอัครราชทูตไทย ขอส่ง
ความปรารถนาดีและความนับถืออย่างสูง
มายังกระทรวงการต่างประเทศ

เผยส่งจม.ขอช่วง'ตู'เยือนอังกฤษ

ทั้งนี้ จดหมายจากสถานทูตไทยถึงรัฐบาล
อังกฤษ เขียนขึ้น 2 สัปดาห์หลังนายทักษิณ ชิน
วัตร อดีตนายฯฯ และพี่ชายจัดงานวันเกิดปีที่
51 ให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ที่ร้านอาหาร “อีสาน
เจียว” ในกรุงลอนดอน เป็นช่วงเวลาเดียวกับ
ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(กสข.) ที่ยึดอำนาจจากรัฐบาลของ น.ส.ยิ่ง
ลักษณ์ อยู่ระหว่างการเยือนอังกฤษ และให้
คำมั่นกับ นางเทรซ่า เมย์ นายฯฯ อังกฤษว่า
จะจัดการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนก.พ.2562

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายดอน ปรมัตถ์วินัย
รมว.ต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์ถึงสำนักข่าวบีบี
ซีไทย เปิดเผยเอกสารจากสถานเอกอัคร
ราชทูตไทยในกรุงลอนดอน ที่ขอให้ส่งตัว น.ส.
ยิ่งลักษณ์กลับมามีคดีในไทยว่า ดำเนิน
การตามขั้นตอนที่เริ่มจากตำรวจส่งต่อให้
อัยการ เป็นไปตามขั้นตอนปกติ ไม่จำเป็นต้อง
รายงานให้รมว.ต่างประเทศทราบก็ได้ เพราะ
ไม่ใช่เรื่องระดับนโยบาย และจำไม่ได้ว่าเคยส่ง
เรื่องดังกล่าวผ่านมาให้दनพิจารณาหรือไม่

เมื่อถามว่าการยื่นคำร้องดังกล่าวเนื่องจาก นายกฯ ไทยกับอังกฤษ พบกันที่ลอนดอน หรือไม่ นายคอนกล่าวว่า ไม่น่าจะเกี่ยวกับ

ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า อังกฤษจะส่งตัวน.ส. ยิ่งลักษณ์ มาให้ตามที่ร้องขอไป นายคอน ยืนยันไม่ตอบคำถาม ก่อนรีบขึ้นรถออกจาก ทำเนียบรัฐบาล ไปในทันที

ขณะที่น.ส.บุญฉวี สันติพิทักษ์ อธิบดี กรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศปฏิเสธที่จะชี้แจงกรณีขอตัวน.ส. ยิ่งลักษณ์ โดยกล่าวว่า กระทรวงการต่างประเทศไม่ขอตอบคำถามดังกล่าว

อัยการรับเป็นต้นเรื่องขอตัว'ปู'

วันเดียวกัน นายอำนาจ โชติชัย อธิบดี อัยการสำนักงานต่างประเทศ กล่าวถึงการยื่น คำร้องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ว่า เรื่องนี้สำนักงานอัยการสูงสุด(อสส.) โดย สำนักงานอัยการต่างประเทศ เป็นผู้ประสาน ทำเรื่องขอส่งผู้ร้ายข้ามแดน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ไปยังกระทรวงการต่างประเทศของไทยตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. และกระทรวงการต่างประเทศได้ ส่งคำร้องไปยังกระทรวงการต่างประเทศ อังกฤษ โดยกระทรวงมหาดไทยของอังกฤษ จะเป็นผู้พิจารณาคำร้องของเราว่าจะอยู่ใน เงื่อนไขที่ปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหน ทางเรา ได้ชี้แจงในคำร้องว่าคำพิพากษาของศาลฎีกา เป็นเรื่องทุจริต ไม่ใช่เรื่องการเมือง ส่วนเขา จะพิจารณาว่าเป็นเรื่องการเมืองหรือไม่นั้น เป็นการพิจารณาในมิติของเขาเอง

เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้มีข่าวว่า น.ส.ยิ่ง ลักษณ์ ได้วิงวอนธุรกิจเข้าพำนักในอังกฤษ จะเป็นอุปสรรคในการขอผู้ร้ายข้ามแดนหรือไม่ นายอำนาจกล่าวว่า เป็นคนละส่วนกัน น.ส.ยิ่งลักษณ์จะได้อะไรจากอังกฤษ เราก็ยื่น คำขอไปก่อน ถ้าจะปฏิเสธก็ต้องแจ้งเหตุเรา มา เรารอผลถ้าเขาขอให้เราส่งอะไรเพิ่มเติม เราก็พร้อมส่งไป การมีวีซ่าไม่เป็นเหตุที่เราจะ ไม่ขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนไป เหตุผลที่เราส่ง คำร้องไปที่อังกฤษเนื่องจากเราได้รับแจ้งเบาะ แสรว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์อยู่ที่นั่น

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีภาพนายทักษิณคู่กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได้ขอส่งตัวนายทักษิณด้วยหรือไม่ นายอำนาจกล่าวว่า ภาพจากสื่อมวลชน ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานข้ออ้างในคำขอผู้ร้าย ข้ามแดนได้ ก่อนหน้านี้เราเคยขอส่งผู้ร้ายข้าม แแดนนายทักษิณไปหลายประเทศ ซึ่งประเทศ ปลายทางก็ตอบมา แต่ยังไม่มีการตอบรับว่าจะส่งตัวนายทักษิณมาให้

'แม้ว' เยี่ยม.ขอตัว-โดนจนชิน

ด้านนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ กล่าว กับบีบีซีไทย ว่า ทราบเรื่องกระบวนการขอ ส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาตลอดตั้งแต่ในชั้น กรรมวิธีการของสถานีดับบัญชีแห่งชาติ จนถึงการออกจดหมายของสถานทูตไทย

“ผมทราบทุกขั้นตอน เป็นเรื่องที่เขาไม่ทำ กันในทางกฎหมายระหว่างประเทศ แม้ ทางการไทย อธิบายว่า ไม่ใช่เรื่องการเมือง เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ ทางการทูต อังกฤษเขาก็ จะตอบว่า จะพิจารณาด้วยดี แต่สำหรับผม Life as usual ชีวิตดำเนินไปตามปกติ”

นายทักษิณกล่าวอีกว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ รัฐบาลไทยส่งคำขอส่งตัว 'ผู้ร้ายข้ามแดน' ที่ เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีไทยมาที่รัฐบาล อังกฤษ ในสมัยรัฐบาลหลังการรัฐประหาร 2549 ก็ส่งคำขอมาเช่นกัน แต่จนถึงบัดนี้ ตน ยังเข้าออกอังกฤษได้ปกติ

“ก่อนหน้านี้ เมื่อมาอังกฤษใหม่ๆ ก็เคยมี จดหมายมาเช่นนี้ แต่ไม่สนใจ และไม่ทำอะไร เกิดขึ้น ผมโดนจนชินแล้ว”

'ตุ๋น'หัวโขนสอนเรื่องอำนาจ

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกฯ และหัวหน้ากสข. ก่อนการประชุม ครม. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว. วัฒนธรรม นำคณะเข้าพบนายกฯ เพื่อ ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมวัฒนธรรม แห่งชาติ 2561 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน รัชกาลที่ 9 “อัคราภิรักษศิลป์” จัดแสดงวันที่ 3-5 ส.ค. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ เชิญชมขบวนการสี่หัวโขน และได้ทดลองลงสี่หัวโขนนิลราช จากศูนย์ ศิลปราชภัฏภูเก็ต จ.พระนครศรีอยุธยา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ได้ยก หัวโขนเสนายักษ์ขึ้นมา พร้อมกล่าวว่า ทุก อย่างมันหัวโขนทั้งนั้น วรรณคดีเขาสอนจะ ไล่เป็นตัวอะไรก็เดินไปตามบทบาท พอถอด ออกมาแล้วก็เหมือนกันทุกคน อยู่ที่ความดี ไล่ หัวอะไรก็ออกมาดี ทุกคนอยากจะเป็นใหญ่ อยากมีอำนาจ ไม่มีใครมีอำนาจใหญ่จริงๆ เป็นนายกฯ ก็ไม่ว่ามีอำนาจสูงสุด เพราะ สิ่งที่สูงกว่าตำแหน่งคือหน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่ใช่เป็นใหญ่แล้วทำอะไรได้ทุกอย่าง ที่ เหนือทุกอย่างคือความรับผิดชอบ จิตสำนึก กฎหมาย นั่นแหละเหนือนายกฯ

“อย่าสอนให้คนอยากเป็นใหญ่เป็นโต แข่งกันอยู่ใต้อำนาจบ้างออกนอก แสร้งกันไป

เรื่อย อำนาจจริงๆ เป็นของประชาชน สำคัญ สุดคือความรับผิดชอบ ถ้ามีอำนาจต้องทำงาน และทำให้ถูกให้ดีด้วย เข้าใจไหม” พล.อ. ประยุทธ์กล่าว

ลั่นไม่ตอบโต้ทางการเมืองกับใคร

พล.อ.ประยุทธ์ ให้สัมภาษณ์หลังประชุม ครม.ว่า แม้ววันนี้เราจะใช้งบประมาณลงไป จำนวนมาก แต่ยังไม่เพียงพอ ต้องดูแลกันต่อไป และยังมีในส่วนของอาชีพอิสระอื่นอีก คน ขับแท็กซี่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง ผู้มีรายได้น้อย กระจายอยู่ในหลายอาชีพ รัฐบาลนี้ทำทุกอย่าง อยู่ภายใต้กรอบการใช้จ่ายงบประมาณของ ประเทศ การช่วยเหลือประชาชน เกษตรกร ต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินที่กำหนดไว้ตาม กฎหมาย ถ้าเกินก็ต้องหยุด ใช้จ่ายส่วนอื่นเพื่อ ทดแทนจะได้ไม่เกินสัดส่วนเหล่านี้

“เรื่องนี้ฝากเตือนฝ่ายการเมืองด้วย ช่วงนี้ ผมจะไม่ตอบโต้ทางการเมืองกับใครทั้งสิ้น ที่ เหลือจะเป็นการทำงานเพื่อแก้ปัญหาของ ประเทศ คิดว่าสามารถขอความร่วมมือจากสื่อ ได้ ทั้งการเขียนวิพากษ์วิจารณ์หรือเอาเรื่องที่ ไม่เกี่ยวข้องกับผม มาถามผม มันจะไม่เกิด ความขัดแย้ง เพราะถ้าผมผลตอบไป หรือ ไม่ตั้งใจตอบ หรือตอบในลักษณะที่หงุดหงิด ไปบ้าง มันก็เปิดประเด็นมาตลอด 4 ปีที่ผ่านมา เราก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันทั้งสองฝ่าย ทั้งคนถามและคนตอบ ขอฝากสื่อไว้ด้วย” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

ปิดพุดถึงปมล้มรัฐบาล'แม้ว-ปู'

เมื่อถามถึงนายนคร มาฉิม อดีตส.ส. พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์ข้อความ ระบุถึงขบวนการล้มรัฐบาลนายทักษิณ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กองทัพมีส่วนร่วมกับ พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า ตนไม่อยากจะตอบเพราะ ไม่เกี่ยวกับรัฐบาล ใครพูดใครโพสต์อะไรก็ไป ว่ากันเอง ไม่ใช่คนของรัฐบาล เขาพูดอะไรก็ ไปฟังกันเอง ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ ก็เผยแพร่ ถ้าคิดว่าไม่มีประโยชน์ ก็อย่าไปเผยแพร่ให้เขา พิธีกรหลายคนก็ไปเอาข้อมูลในโซเชียลมา เปิดประเด็นข่าว ซึ่งตนคิดว่าบางอย่างไม่เป็น ประโยชน์อย่าไปสนใจมันก็จะจบและเงียบไป แต่บางคนเอาไปว่ากัน ไปมาซึ่งทุกคนก็ทราบ กันคืออยู่

ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีขอตัวน.ส.ยิ่งลักษณ์ โดยอ้างสนธิสัญญาระหว่างสหราชอาณาจักร และสยามปี 1911 พล.อ.ประยุทธ์กล่าวว่า เรื่องนี้ทำตามขั้นตอนโดยสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ (ดร.) อัยการสูงสุด (อสส.) กระทรวง

การต่างประเทศ (กต.) ซึ่งมีหน้าที่ส่งเรื่องขอตัว แต่เมื่อส่งไปแล้ว ก็เป็นเรื่องของประเทศนั้นๆ ถ้าเขายังไม่ตอบเอกสารมาอย่างเป็นทางการ มันก็จับไม่ได้ นั่นคือข้อเท็จจริง

“ผมไม่จำเป็นต้องหารือกับนางเทเรซ่า เมย์ นายกฯ อังกฤษ เพราะเป็นกลไกของรัฐที่ดำเนินการอยู่แล้ว กระทรวงเขาดำเนินการอยู่ มีหลายช่องทาง” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว

‘ป้อม’ กลับมาทำงานแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้ามายังทำเนียบรัฐบาล เพื่อร่วมประชุมกรม. โดยยังมีสีหน้าอ่อนเพลีย อิดโรย และก้าวเดินขึ้นตึกบัญชาการ 1 อย่างระมัดระวัง มีทหารคนสนิทคอยเดินประกบ พร้อมส่งสัญญาณว่าไม่ให้สัมผัส

พล.อ.ประวิตร ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องสุขภาพหลังมีอาการอาหารเป็นพิษว่าเป็นอย่างไร พล.อ.ประวิตรกล่าวด้วยสีหน้าที่สดชื่นขึ้นว่า “แข็งแรงๆ”

กรม.มีมติพักหนี้เกษตรกร 3 ปี

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า กรม.อนุมัติงบประมาณกลางปี 2561 วงเงิน 2,764 ล้านบาท เพื่ออุดหนุนโครงการลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรรายย่อย ในเดือน ส.ค.-ก.ย.2561 ซึ่งโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยถูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยลดดอกเบี้ยเงินกู้ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ส.ค. 2561 - 31 ก.ค.2562 จะต้องใช้เงินอุดหนุนโครงการ 16,344 ล้านบาท โดยที่ประชุม กรม.ได้อนุมัติเงินเพียง 2 เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2561 ที่โครงการนี้เหลืออายุดำเนินการเพียง 10 เดือนวงเงิน 13,580 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังจะพิจารณาว่าจะใช้เงินงบประมาณจากที่ไหน หรืออาจเป็นงบประมาณปกติของปีงบประมาณ 2562

นายฉัตรพร จาคูศรีพิทักษ์ โฆษกประจำตัวรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรม.เห็นชอบ 2 โครงการเพื่อลดภาระหนี้สินและเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกร ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ คือ 1.โครงการขยายเวลาชำระหนี้เงินต้นให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. จำนวน 3.81 ล้านคน โดยขยายเวลาชำระหนี้เงินต้น 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2561-31 ก.ค.2564

2.โครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยลูกค้า ธ.ก.ส. โดยลดดอกเบี้ยเงินกู้ 1 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ส.ค.2561-31ก.ค.2562 โดยรัฐบาล

ชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้แทนเกษตรกรให้กับในอัตรา 2.50% ต่อปี และ ธ.ก.ส. รับภาระดอกเบี้ยอัตรา 0.50% ต่อปี ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของเกษตรกร

นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สัปดาห์หน้ากระทรวงเกษตรฯ จะเสนอแนวทางการจัดทำแผนฟื้นฟูของกระทรวงเกษตรฯ เข้ากรม. เพื่อช่วยเหลือและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรแบบยั่งยืนและไม่กลับมาเป็นหนี้

เลือก'อิทธิพร'นั่งปธ.กกต.

ที่รัฐสภา กกต. 5 คน ที่ผ่านความเห็นชอบจากสนช. ประกอบด้วย นายสันติ ศิริอนันต์ไพบูลย์ นายอิทธิพร บุญประคอง นายรัชชัช เทอดเผ่าไทย นายจักรไชย จันทร์พรายศรี และนายปกรมภ์ มหรรณพ ประชุมคัดเลือกกันเองเพื่อหาผู้เป็น ประธาน กกต. ตามรัฐธรรมนูญ โดยผู้ที่ได้รับการเห็นชอบจากที่ประชุม ต้องได้รับคะแนนเห็นชอบ 3 เสียงขึ้นไป ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอชื่อ นายอิทธิพร บุญประคอง เป็นประธาน กกต. และได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากในการลงมติเลือกเพียงครั้งเดียว ทำให้นายอิทธิพร เป็นว่าที่ประธาน กกต.คนใหม่

นายอิทธิพรปฏิเสธให้สัมภาษณ์ใดๆ โดยระบุว่า ขอให้ข่าวหลังได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นประธาน กกต.แล้ว

นั่งยาวจนหมดวาระ

นายเนхта ผาสุข เลขาธิการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กล่าวว่า กระบวนการเลือกกันเองของ 5 กกต. เป็นไปโดยการลงคะแนนลับ ให้สิทธิ์ทุกคนเขียนรายชื่อบุคคลที่ต้องการให้เป็นประธาน กกต. ลงบนบัตรออกเสียง และไม่จำกัดสิทธิบุคคลที่จะออกเสียงเพื่อเลือกตนเองเป็นประธาน กกต. หลังจากรับทราบว่ามี นายอิทธิพร ได้รับเลือกเป็นประธาน กกต.แล้ว ก็ได้หารือร่วมกันถึงแนวทางการทำงานจากนี้ อีก 7 ปี รวมถึงการจัดกาเลือกตั้ง สำหรับขั้นตอนต่อไปจะทำหนังสือถึงนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช. ในวันที่ 31 ก.ค.นี้ เพื่อนำรายชื่อ ประธาน กกต. และ กกต. ขึ้นทูลเกล้าฯต่อไป ส่วนการเตรียมพร้อมเลือกตั้งจากนี้จะเป็นหน้าที่ของสำนักงาน กกต. หลังจากขั้นตอนดังกล่าวถือว่าเสร็จสิ้นหน้าที่ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเหตุผลที่นายอิทธิพร ได้รับเลือกเป็นประธาน กกต. เนื่องจากมีอายุเพียง 62 ปี สามารถดำรง

ตำแหน่งประธาน กกต. จนครบวาระ 7 ปี เมื่อเทียบกับ กกต. คนอื่น เช่น นายจักรไชย จันทร์พรายศรี อายุ 65 ปี หรือนายรัชชัช เทอดเผ่าไทย อายุ 66 ปี ที่เป็นแคนดิเดตก่อนหน้านี้ ซึ่งทั้งสองคนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ กกต. จนครบ 7 ปี รวดเดียวได้ ต้องพ้นวาระเมื่ออายุครบ 70 ปี นอกจากนี้ นายอิทธิพร ยังมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษที่มีความจำเป็นต้องนำไปชี้แจงและประสานงานกับนานาชาติเกี่ยวกับการเลือกตั้งของไทย เพราะเคยเป็นอดีตเอกอัครราชทูตหลายประเทศ รวมถึงยังมีภาพลักษณ์ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากสังคม เนื่องจากเคยเป็นทีมงานของประเทศไทยต่อผู้ลี้ภัยปราสาทเขาพระวิหาร ต่อศาลโลก เมื่อปี 2553 ด้วย

'ธนาธร' พบตร.คดีศสข.แจ้งจับ

ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่(อนค.) พร้อมทีมกฎหมาย เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน ปอท. หลังถูกศสข. แจ้งความเอาผิด กรณีนายธนาธร และผู้ดำเนินรายการอีก 2 คน ไลฟ์สดในทางเฟซบุ๊ก ผ่านเพจอนาคตใหม่และเพจ Thanathorn juangroongruangkit โดยพาดพิงถึงศสข.ว่า มีการดูอดีตส.ส. โดยใช้ศสข.ความแต่ละคนมาเป็นเครื่องต่อรอง นอกจากนี้ยังเชิญชวนให้คนที่ติดตามมาอินบ็อกซ์ ร่วมลงชื่อรื้อกระบวนการยุติธรรม

หลังเข้าให้ปากคำนาน 1 ชั่วโมงครึ่ง นายธนาธร ให้สัมภาษณ์ว่า มาให้ข้อมูลในฐานะพยาน เนื่องจากศสข.แจ้งความเอาผิดกับผู้ดูแลเพจในเฟซบุ๊กทั้ง 2 เพจ ซึ่งตนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ แต่คิดไว้แล้วว่าวันหนึ่งจะต้องถูกศสข.แจ้งความดำเนินคดี โดยข้อความที่ตนพูดในไลฟ์เกี่ยวกับการดูอดีตส.ส.นั้น ยืนยันว่าได้รับทราบมาจากอดีตส.ส.หลายคนที่ถูกทาบถาม และเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ทราบกัน ไม่ได้มีเจตนาจะกล่าวหาหรือใส่ความศสข. ซึ่งการที่ศสข.แจ้งความเท่ากับยอมรับถกถายๆ และมองว่าพรรคของตนเป็นศัตรู

สวนอย่าใส่เสื้อคลุม'ปชต.'

นายธนาธรกล่าวว่า หลังจากนี้ถ้าตนถูกแจ้งข้อกล่าวหาที่ไม่กลัว เพราะเป็นเรื่องปกติของนักการเมืองที่ต้องโดนแจ้งความเอาผิดจากฝั่งตรงข้าม และคิดว่าคดีดังกล่าวไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของตนหรือเกิดผล

ระทบต่อพรรค เนื่องจากพรรคยังไม่ได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากกกต. จากนั้นจะยังไล่ฟ้องศาลปกครองเพราะไม่ได้ทำผิดกฎหมายชุมนุมเกิน 5 คน และจะไม่ปรับเนื้อหาในรายการ

นายชนาธรกล่าวด้วยว่า ส่วนที่รัฐบาลลงพื้นที่จัดक्रम.สัมมนาในช่วงนี้ กิดว่าคสช.กำลังเริ่มกิจกรรมเตรียมการเลือกตั้ง ขณะที่พรรคอื่น รวมทั้งตนก็ทำไม่ได้ ไปลงตลาดแจกใบปลิว เปิดเวทีปราศรัย ก็ทำไม่ได้ ขอเรียกร้องให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปบริสุทธิ์ ยุติธรรม ถ้าคสช.อยากเปิดกั้นเสรีภาพของประชาชน อยากให้ดูการเลือกตั้งของกัมพูชาที่พรรครัฐบาลได้ที่นั่งทั้งหมด ถ้าคสช.อยากทำแบบนี้ก็ทำเลย คสช.อย่ามาใส่เสื้อคลุมที่เป็นประชาธิปไตย แต่ในเนื้อแท้เป็นเผด็จการ

ชัดคุมเองหมดทั้งกฎ-กติกา

นายชนาธรกล่าวว่า การประชุมพรรคกับคสช.เมื่อเดือนมิ.ย.ที่ผ่านมา มองว่าเป็นการซื้อเวลาของรัฐบาล เนื่องจากหลังประชุมก็ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ แล้วยังต่อเวลานัดประชุมครั้งที่ 2 ไปอีก 2 เดือน จึงเห็นว่า คสช.พยายามจะซื้อเวลาออกไปเรื่อยๆ อย่างไม่รู้จบ ยืนยันว่าพร้อมทำไพรมารีโหวด แต่ยอมรับว่าพรรคคนเสียเปรียบในทุกด้าน หากเปรียบเรื่องนี้เป็นการแข่งขันฟุตบอล กรรมการ และกฎกติกาที่เป็นของคสช. ซึ่งตนก็ยังไม่เห็นความจริงใจในการจัดการเลือกตั้งของคสช.

ด้านพ.อ.บูรินทร์ ทองประไพ นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพกปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของคสช. เปิดเผยว่า คดีดังกล่าวตนมาแจ้งความกับปอท.ตั้งแต่ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา โดยนายชนาธรพาดพิงถึงคสช. เป็นการกล่าวหาคสช.และยังโจมตีกระบวนการยุติธรรมด้วย ซึ่งพนักงานสอบสวนจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับนายชนาธรและพวกต่อไป

พ.ต.ท.อธิษฏ์ หวังศิริวรกุล รองผกก. 3 บก.ปอท. กล่าวว่า เบื้องต้นได้สอบสวนนายชนาธรและพวกในฐานะพยาน แต่นายชนาธรและพวกไม่ประสงค์ให้การใดๆ ทั้งนี้ คสช.ได้แจ้งความให้อาัยคดีผู้ดูแลเพจสองเพจ ในความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ในข้อหาเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์, สร้างความตื่นตระหนกขุยง, และเป็นภัยต่อความมั่นคง และหลังจากนี้หากพบว่านายชนาธรมีพฤติการณ์เข้าข่ายความผิดในข้อหาอื่นใด ก็อาจแจ้งข้อกล่าวหาในภายหลังได้

ฉันทูตมิเนนกระแสดูด'นปช.'

นายฉันทูตมิเนน ใสยกือ เลขานุการเนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ให้สัมภาษณ์ถึงการรับมือพลังคนนักการเมืองของฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลว่า ไม่ต้องเตรียมการอะไรเป็นพิเศษ นปช.ผูกพันกันด้วยหัวใจและยื่นหยัดกับอุดมการณ์ทางการเมืองที่ต่อสู้อันเดียวกัน ดังนั้นถ้าถูกโดยให้ นปช.ต้องข้ามเส้นหลักการ ไปยืนอยู่กับขบวนการสืบทอดอำนาจ ตนมั่นใจว่าใครที่เป็นนปช.โดยจิตวิญญาณ จะไม่ไปยืนร่วมอยู่กับขบวนการดังกล่าวได้ ส่วนที่มีรายชื่อคนไปร่วมบ้าง ก็แล้วแต่สภาพหัวใจของแต่ละคน ไม่มีเหตุผลที่ตนจะต้องวิจารณ์ ให้ประชาชนเป็นคนตัดสิน

"เราต่อสู้กันมากกว่า 10 ปีแล้วให้เขาคลไปร่วมกับขบวนการสืบทอดอำนาจได้ ก็ไม่มีประโยชน์ที่พวกผมจะไปออกแรงซื้อ เพราะเราออกแรงต่อสู้กันมากเกินกว่าที่จะต้องมาซื้อกันด้วยเรื่องแบบนี้ ถ้าใครตัดสินใจไปก็ขอให้โชคดี ผมและพรรคพวกอีกหลายคนจะยืนยืนอยู่ตรงนั้นว่า ไม่มีทางทอดทิ้งหลักการของประชาธิปไตยไปได้" นายฉันทูตมิเนนกล่าว

เมื่อถามว่าถ้าคนที่ถูกดูดแล้วที่สุดไปไม่รอด นปช.พร้อมอ้าแขนรับกลับมาหรือไม่ นายฉันทูตมิเนนกล่าวว่า ตนพูดไปแล้วว่าความเป็นเพื่อนยังอยู่ แต่ความเป็น นปช. ถ้าไม่ได้ยืนในหลักการประชาธิปไตย ถือเป็นอันยุติ ถ้าใครไปแล้วรอดไม่รอดก็เป็นเรื่องของแต่ละคน นปช.คงไม่ประกาศว่าจะรับหรือไม่รับใคร เพราะหลักการประชาธิปไตยจะคอยคัดกรองบุคคลอยู่แล้ว

ใครไปร่วมมือกับฝ่ายเผด็จการ นั่นคือจุดจบของความเป็น นปช. ไม่สำคัญว่าสื่อจะเรียกอะไรหรือคนนั้นจะแทนความเป็นตัวตนแบบไหน ถ้าประชาชนไม่ยอมรับ หลักการไม่ใช่ก็ไม่ใช่ และนปช.ไม่จำเป็นต้องเปิดฉากฟาดฟันสงครามน้ำลายใส่กัน ใครที่ละทิ้งจุดยืน ประชาชนผู้ร่วมอุดมการณ์จะไ้หันหน้าหนีเอง สรุปการตัดสินใจเอง จะไปยื่นคำกันสาละเสียดเสียให้คนอื่นฮัมเยาะคนไม่ทำ

พท.มั่นใจอีสานนิยมเพื่อไทย

นายประยุทธ์ สิริพานิชย์ อดีตส.ส.มหาสารคาม ในฐานะประธานภาคอีสาน พรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงการประเมินความนิยมของประชาชนที่มีต่อพรรคเพื่อไทยว่า มีกลุ่มสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน ได้ประเมิน

ความนิยมทางวิชาการอยู่บ้าง และเราเช็กจากกระแสและเพื่อนฝูง มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยยังคงครองใจชาวอีสานอยู่ ซึ่งกระแสที่เกิดจากความศรัทธา เราถือว่าเป็นความมั่นคง ขณะนี้อดีตส.ส.ยังทำอะไรเพื่อประชาชนมากไม่ได้ เนื่องจากคิดคำสั่งต่างๆ แต่ก็พยายาม ทั้งนี้ตนไม่ให้ราคากับคนที่พูดว่าคนรักพล.อ.ประยุทธ์พอๆกับนายทักษิณ เพราะวันเลือกตั้งจะเป็นวันตัดสินเอง ดังนั้นหากมั่นใจว่าพล.อ.ประยุทธ์กระแสดีขนาดนั้นก็ไปแนะนำให้พล.อ.ประยุทธ์จัดการเลือกตั้ง แล้วคำตอบจะออกมาเองว่ากระแสเป็นอย่างไร

เมื่อถามถึงพล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่าไม่มีส่วนล้มรัฐบาลในอดีต นายประยุทธ์กล่าวว่า คนนี้ตะแบงอยู่เป็นประจำ ตนไม่ให้ราคาและไม่ให้น้ำหนัก เพราะตะแบงได้ทุกอย่างที่เจ้านายเขาต้องการอยู่แล้ว ส่วนข้อเท็จจริงที่ว่าทหารมีส่วนล้มรัฐบาลหรือไม่ นั้น ไม่ใช่แค่คนไทยที่รับรู้ แต่คนเขารู้กันทั่วโลก จะพูดอย่างไรก็พูดได้

ปชป.ลั่นฟ้อง'นคร' มฉิม'

ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค เป็นประธานการประชุมร่วมกับทีมกฎหมายพรรค ทหารหรือหลายประเด็นเกี่ยวกับคำพูดของนายนคร มฉิม อดีตส.ส.พิษณุโลก ปชป. ที่โพสต์ถึงการล้มรัฐบาลทักษิณ-ยิ่งลักษณ์ โดยใช้เวลากว่าหนึ่งชั่วโมง ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าหลายคำพูดพาดพิง อาจบิดเบือนจนเกิดความเสียหายต่อพรรค และแนวทางที่พรรคประชาธิปัตย์จะดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ นายอภิสิทธิ์มอบหมายให้นายวิรัตน์ กัลยาศิริ หัวหน้าทีมกฎหมายพรรค แถลงในวันที่ 1 ส.ค.

นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า พรรคได้ให้ทีมกฎหมาย ฟ้องดำเนินคดีกับนายนคร กรณีใส่ร้ายปชป.สมคบกับนายทุน ทหาร ล้มล้างรัฐบาลด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้อง และกล่าวหาว่าสมคบกับตุลาการเพื่อให้ฝ่ายโน้นแพ้คดี ซึ่งเป็นเรื่องเท็จทำให้พรรคเสียหาย ทั้งนี้จะดูความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ด้วย เพราะนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

นายจตุติ ไกรฤกษ์ เลขานุการ ปชป. กล่าวถึงกรณีนายนคร อ้างว่าเมื่อ 6-7 เดือนที่แล้วเป็นคนชวนนายนครกลับมาเข้าพรรคเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาแล้ว เพราะนายนครเป็นเจ้าของพื้นที่และเป็น

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 1 สิงหาคม 2561

ปีที่: 28

ฉบับที่: 10108

หน้า: 1(ขวา), 10

Col.Inch: 221.11 Ad Value: 265,332

PRValue (x3): 795,996

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: ไทยขอตัว'ปู'ส่งจม.-ถึงอังกฤษเลือก'อิทธิพร'ปธ.กกต.ปชป.สิ้นพ้อง'นคร'2คดี

คนตั้งสาขาพรรคการเมือง จึงให้ทางสาขาไปชวน
กลับมาอีก แต่นายนครก็ไม่กลับมา ดังนั้นทาง
สาขาและคนในพื้นที่จึงมีมติจะเลือกหลานของ
นายนคร คือ นายคมสิริ มาดี นายก อบต.หนอง
กะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก มาลงสมัครรับ
เลือกตั้งแทนนายนคร ส่วนที่นายนครออกมา
เคลื่อนไหวจะทำให้เสียคะแนนหรือไม่คิดว่าไม่
เสียคะแนน เพราะคนพิษณุโลกตัดสินใจเองได้
และเข้าใจว่าจะอะไรเป็นอะไร

เมืองพญาแลจัดคลินิกเกษตร

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ที่สนามองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ โดยมี นายดำรงฤทธิ์ หลอดคำ เกษตรจังหวัด กล่าวรายงาน ซึ่งหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จัดขึ้น เพื่อให้บริการด้านการเกษตร ทั้งแก้ปัญหา สนับสนุนวิชาการ ให้คำปรึกษา แก่เกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว สามารถนำไปพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงพี่น้องเกษตรกรโดยตรง



สำหรับภายในงานมีกิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และการออกร้านบริการประชาชน การจัดนิทรรศการ และการจัดตลาดเกษตรกร จำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรโดยตรง มีคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 19 คลินิก มีเกษตรกรในตำบลบ้านหันและตำบลใกล้เคียงมารับบริการกว่า 1,000 คน ซึ่งโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นโครงการสำคัญ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการให้บริการแก่เกษตรกร โดยถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาเกษตรกรในพื้นที่ในคราวเดียวกันเกษตรกรจะได้รับทั้งความรู้ด้านวิชาการ และบริการแก้ไขปัญหาแบบครบวงจรในทุก ๆ ด้านทั้งด้านดิน น้ำ พืช ปศุสัตว์ ประมง สหกรณ์ บัญชี กฎหมาย และอื่น ๆ โดยกระทรวงได้มอบบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือ และองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่ นอกจากนี้ยังได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ มาให้บริการแก่ผู้ร่วมงานอีกด้วย เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปแก้ปัญหาและพัฒนาอาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป.

มกอช.กรุยทางสู่ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์

น.ส.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ (SEED HUB) เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีแผนยุทธศาสตร์ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ไว้ 2 ด้าน คือ 1.การเพิ่มศักยภาพการส่งออกเมล็ดพันธุ์ไทย 2.การต่อยอดความมั่นคงและความยั่งยืนของเมล็ดพันธุ์ไทยในภูมิภาค ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อรักษาความเป็นผู้นำและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อการส่งออก โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และพืชผัก

ดังนั้น มกอช. จึงร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการอารักขาพืชระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (APPPC) ในการจัดทำมาตรฐานระหว่างประเทศด้านมาตรฐานสุขอนามัยพืชระดับภูมิภาค (RSPM) ซึ่งในที่ประชุมสมาชิกทั้ง 16 ประเทศมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยดำเนินการตามที่เสนอได้ โดยเห็นควรให้จัดทำมาตรฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกก่อนเป็นฉบับแรก

“เพื่อให้มาตรฐานที่จะกำหนดขึ้นอยู่ในแนวทางที่ผู้ผลิตในประเทศสามารถปฏิบัติได้ มกอช.และกรมวิชาการเกษตร จึงยกร่างมาตรฐานวิธีการสุขอนามัยพืชสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์พริกขึ้น และเปิดเวทีให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมกันเสนอแนะ และให้ข้อคิดเห็น โดยมีเป้าหมายให้ได้ร่างมาตรฐานวิธีการสุขอนามัยพืชสำหรับการผลิตเมล็ดพันธุ์พริก ที่สามารถนำไปสกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำเสนอคณะกรรมการวิชาการที่ประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิกเอเปก จำนวน 19 ประเทศ พิจารณาในลำดับต่อไป”.